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Óskað er eftir upplýsingum með fjölda farþega á milli Akranes og Reykjavíkur, sem 
Reykjavík tók þátt í að niðurgreiða: Er fyrirhugað framhald á umræddum samgöngum?


